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Mættir voru: 
Hreiðar Örn, fulltrúi foreldra 
Arna Björk, fulltrúi kennara 
Efemía, skólastjóri 
Jón Pálsson, fulltrúi grenndarsamfélagsins 

 
1. Pylsuvagninn  

Málið tekið af dagskrá, verður rætt síðar ef þess þarf. 
 

2. Svínaflensa  
Viðbragðsáætlun tilbúin og komin inn á heimasíðu skólans.  

 
3. Öryggisnefnd   

Fyrsti fundur í dag. Nefndin mun gera áhættumat og fara yfir öryggismál skólans. 
Tveir öryggistrúnaðarmenn voru tilnefndir í nefndina og tveir öryggisverðir voru 
skipaðir. Það eru: 
Rúnar Sörensen, öryggistrúnaðarmaður 
Sigrún Aðalsteinsdóttir, öryggistrúnaðarmaður 
Kolbrún Jenný Gunnarsdóttir, öryggisvörður 
Arnar Hauksson, öryggisvörður 
 

4. Önnur mál 
Verið að laga lóðina vegna blinds barns í 1. bekk einnig hafa verið gerðar 
breytingar inn í skólanum fyrir nemandann. 
Skólaráð  
Ólína Margeirsdóttir kemur sem fulltrúi foreldra í skólaráð í stað Elínar Rósu 
Finnbogadóttur. Elínu er þakkað fyrir vel unnin störf fyrir foreldraráðið og 
foreldrafélagið. 
 
Fundi slitið 16:50 
 
Næsti fundur verður 26. nóvember  

 
 


